

Ruengrin Pratippomkul (Namsom)

プラティップーンクン ルアンリン (ナムソム)

เรืองริน ประทิพพรกุล (น้ำส้ม)

สาเหตุที่เลือกเรียนต่อที่ OSIPP

สวัสดิ์คะ ก่อนอื่นขอแนะนำตัวว่าตัวเองได้อยู่ญี่ปุ่นมา 9 ปี โดยมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตอนม.ปลายระยะยาวที่ฮอกไกโด โดยได้รับทุนเต็มจำนวนของโครงการเอเอฟเอส ตอนนั้นเราประทับใจญี่ปุ่นหลายเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องญี่ปุ่นมีเสรีภาพในการพูด เวลาที่มีความเห็นไม่ตรงกันกับอาจารย์ก็ไม่มีการดูว่าท้อ แต่ตั้งใจฟังและเคารพในความคิดเห็นของเรา ทำให้เราอยากมาเรียนในบรรยากาศแบบนี้ อีกหลังจากกลับไทยไปจบม.ปลายแล้วก็ตัดสินใจกลับมาที่ญี่ปุ่นอีกครั้ง โดยได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนๆ ทั้งคนไทยและญี่ปุ่น ตอนแรกนั้นมาเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ณ เมืองโอซาก้า ต่อมาได้เรียนปริญญาตรีที่ Kwansai Gakuin University คณะบริหารธุรกิจเป็นหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ระหว่างเรียนปริญญาตรีได้มีความสนใจเรื่องการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และอยากทำวิจัยค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องสิทธิของคนกลุ่มน้อย จึงตัดสินใจมาเรียนต่อปริญญาโทที่ OSIPP ตั้งแต่เดือนเมษายน 2018 สาเหตุที่เลือก OSIPP นั้นมีอยู่ ๓ ข้อหลักๆ คือ 1) มีอาจารย์ที่ขอบเขตงานวิจัยใกล้เคียงกับหัวข้อวิจัยของเรา 2) สามารถศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาได้หลายมุม ทั้งในแง่เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ และ 3) ที่นี่มีวิชาสอนเป็นภาษาอังกฤษเยอะ อีกทั้งสามารถให้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นในการเรียนและทำวิจัย ซึ่งสิทธิภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในงานวิชาการระหว่างประเทศ ส่วนภาษาญี่ปุ่นก็เป็นภาษาที่จำเป็นเพราะอยากทำงานที่ญี่ปุ่น

ปัจจุบันกำลังทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่มีหัวข้อเกี่ยวกับการแต่งงานของเด็กผู้หญิงในสามจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย อนาคตข้างหน้าตั้งใจว่าอยากเป็นนักวิชาการคะ

การใช้ชีวิตที่ OSIPP

ระดับชั้นป.โททั้งสองปีผู้เขียนได้รับทุนของ Tokyu Foundation ปัจจุบันรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น 1 ปี ส่วนปีการศึกษาหน้ากำลังจะได้รับทุน Sato Yo Foundation คะ ตอนเรียนป.ตรีทำงานพาร์ทไทม์หนักมาก แต่พอป.โทมีเงินทุนก็ทำให้เราไม่ต้องโหมทำงานพาร์ทไทม์ แต่ได้ใช้เวลากับการทำวิจัยอย่างเต็มที่คะ เราหาข้อมูลทุนต่างๆ เองจากในอินเทอร์เน็ต ส่วนเรื่องการเขียนเอกสารต่างๆ ก็ขอความร่วมมือจากเพื่อนๆ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ห้องธุรการคะ

บรรยากาศที่นี่คือนักเรียนต่างชาติมีมาจากทั่วโลกเลย และต่างคนต่างทำวิจัยในหัวข้อที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง เวลาที่นั่งเรียนแบบสัมมนาหรือคุยสนทนาชีวิตประจำวันกับเพื่อนๆ ก็จะได้มุมมองใหม่ๆ ทำให้เราได้เปิดกว้างตัวเองมากขึ้นคะ ปัญหาเดียวกันหัวข้อเดียวกัน แต่ต่างคนต่างมีความคิดเห็นที่ต่างออกไปมาก ซึ่งทำให้ตัวเองก็ได้มีไอเดียหรือความรู้ใหม่ๆ ในการทำวิจัยตัวเองคะ นอกจากนั้นแล้วเพื่อนที่นั่นขยันและมีน้ำใจมากๆ เป็นบรรยากาศที่ทำให้เรากระตือรือร้นอยากไปหาความรู้ตลอดเวลาคะ ยิ่งไปกว่านั้น ทางคณะเองมีการเชิญนักวิจัย บุคลากรที่ทำงานในองค์กรระหว่างประเทศ และวิทยากรจากทั่วทุกมุมโลกมาแลคเชอร์ และพูดคุยและเปลี่ยนให้ความรู้กับพวกเราคะ หัวข้อที่ผู้เขียนเคยเข้าร่วมนั้นก็เกี่ยวกับการสร้างสันติภาพ สงครามและความไม่สงบ สิทธิผู้หญิง สิทธิคนกลุ่มน้อย มีเดีย และอื่นๆ

ส่วนอาจารย์ที่นี่ก็มีทั้งผู้ที่เคยเป็นนักวิจัยตามองค์กรต่างๆ และผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานลงพื้นที่ทำวิจัยอย่างซ้ำของ หากเราต้องการคำปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาจะยินดีให้เราเข้าไปได้ถามเสมอคะ บางท่านจะมี office hour ให้เราเข้าไปหาได้โดยไม่ต้องนัดล่วงหน้า ส่วนบางท่านจะต้องอีเมลไปขอวันเวลาหากอยากปรึกษาตัวต่อตัว อาจารย์จะไม่แนะนำเราทางเดียว แต่จะเน้นว่าเราสนใจและอยากทำอะไร แล้วอาจารย์ก็จะให้ความเห็นว่าวิจัยของเราควรใช้วิธีไหนคะ

เจ้าหน้าที่ห้องธุรการก็มีคุณภาพ ดูแลนักศึกษาได้ครบถ้วน ยินดีให้คำแนะนำเสมอหากเรามีงานเอกสารอะไรที่ไม่เข้าใจ หากไม่เข้าใจเรื่องระบบอะไรต่างๆ ของญี่ปุ่นก็สามารถมาสอบถามที่ห้องธุรการได้โดยตรงเลยคะ ส่วนชีวิตในโอซาก้ามันดีมากคะ เป็นเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งในเมืองและแบบธรรมชาติ ผู้คนอัธยาศัยดีมีน้ำใจ เวลาถามทางคนแปลกหน้าบางคนก็อาสาพาไปส่งถึงที่หมายคะ ชื่อของจับจ่ายใช้สอยก็สะดวกคะ อยู่แล้วสบายใจคะ